

6 เมื่อวันที่ 21-23 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้นเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เยาวชนได้ใกล้ชิดและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนจากกรุงเทพฯ และนักเรียนที่เข้าค่ายศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมจำนวน 120 คน และครูจำนวน 20 คน

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้กล่าวเปิดโครงการว่า ค่ายนี้มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตัวเองและมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติตามศาสตร์พระราชาสถาปัตยกรรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมุ่งมั่นสานต่อ และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขณะที่ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 โดยขยายความร่วมมือกับเครือข่ายทั้ง 13 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขยายการทำงานไปทั่วประเทศที่ 22 ศูนย์ของกรมอุทยานฯ และ 8 ศูนย์ของกรมป่าไม้ รวม 31 ศูนย์ และร่วมกันบูรณาการหลักสูตรตามแนวพระราชดำริแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



‘ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร’ เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ 60 พรรษา



นายอัมพรกล่าวต่อว่า ผลดำเนินงานที่ผ่านมา มีเยาวชนได้รับการพัฒนาไปแล้วกว่า 30,000 คน โดยเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดสู่ห้องเรียนและชุมชนได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาครูและบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความพร้อมในการขยายผลสู่วงกว้างมากขึ้น โดยในปี 2561 ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนได้รับการพัฒนาจำนวน 7,564 คน จาก 504 โรงเรียน และครูจำนวน 1,628 คน พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาสู่ผู้นำเยาวชนรัชภั้งไฟร์ระดับประเทศจำนวน 285 คน ให้เข้าซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ปลูกฝังการเป็นนักรักษ์และเป็นการขยายผลในพื้นที่

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า จากการประเมินผลพบว่า เยาวชนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ของโครงการร้อยละ 91.67 และมีความสุขในการเรียนรู้ร้อยละ 80.89 โดยมีปัจจัยความสำเร็จคือ 1.การออกแบบกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม 2.การใช้รูปแบบการประเมินที่ง่าย สอดคล้องกับ Active Learning ซึ่งช่วยเสริมสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้ และ 3.ความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ สำหรับความก้าวหน้าในปี 2562 นี้จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรค่ายแบบบูรณาการสหวิชาการที่เกี่ยวข้องบนฐานทักษะการเรียนรู้สังคมและอารมณ์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสานเข้ากับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งศึกษารวมชาติจริงในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปฎิบัติการศึกษาดูงาน การผลิตสารบัญชาน้ำเสียจัดกลิ่นเหม็น หลักสูตรเรียนรู้หมอนไหมที่กว่าจะเป็นผ้าไหมแต่ละผืน หลักสูตรเรียนรู้พืชในท้องถิ่น ฯลฯ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้

ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นแกนนำต่อขยายผลในโรงเรียนและชุมชน

ด้านนายพงษ์พันธ์ อึ้งเหมอนันต์ หัวหน้าศูนย์ศึกษารวมชาติ และสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ในค่าย กล่าวว่า เด็กๆ จะได้เรียนรู้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว เพราะถ้าไม่สอนเขาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอบๆ มีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างไร อย่างเช่น เด็กอุทัยธานีรู้ว่ามีมรดกโลกห้วยขาแข้ง แต่เมื่อไปแล้วก็แค่ไปถ่ายรูปที่บริเวณด้านหน้าของอุทยาน ไม่รู้ว่าภายในอุทยานมีอะไรบ้าง ฉะนั้นเมื่อมีการจัดโครงการค่ายเยาวชนนี้ขึ้นที่อุทยาน เด็กๆ จะได้เดินสำรวจไปก่อนไปจะมีการเปิดภาพวิดีโอที่เจ้าหน้าที่เคยถ่ายภาพสัตว์นานาชนิดเอาไว้ อย่างเด็กบางคนไม่เคยเห็นเสือโคร่ง สมเสร็จ ควายป่า ฯลฯ ก็จะตื่นตื่น พอได้เข้าไปในป่าแล้วก็จะได้สำรวจพืชพันธุ์ ชมนกชมไม้สำรวจแหล่งน้ำที่มองว่าสะอาดแต่เมื่อสำรวจแล้วมีสัตว์อะไรอยู่ในน้ำบ้าง พอเขาได้อยู่ใกล้ธรรมชาติแบบนี้ก็จะทำให้เขารู้อีกธรรมชาติ เพราะจากที่สังเกตเด็กๆ ตอนจบกิจกรรมในค่ายเขาจะไม่อยากกลับ อยากอยู่ต่อ แล้วก็ทำให้เขานำไปบอกเพื่อนๆ ที่โรงเรียน บอกคนในครอบครัวให้รักธรรมชาติร่วมกัน ก็นับเป็นประโยชน์ดี ๆ

ส่วน ด.ช.กิตติพัฒน์ จันทรา นักเรียนชั้น ป.5 จากโรงเรียนวัดครองแก้ว กล่าวว่า ที่มาเข้าค่ายนี้ดีใจมาก เพราะอยากอยู่กับธรรมชาติอยากปลูกต้นไม้ และอยากรู้จักสัตว์แต่ละชนิด ทั้งยังได้เจอเพื่อนๆ อีกหลายคน และหวังว่ากลับไปจะชวนพ่อแม่ และเพื่อนที่โรงเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรัชภั้งไฟร์ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถือเป็นค่ายแรกของปี ต่อไปจะมีกำหนดจัดอีกทั้ง 31 ศูนย์ ระหว่างเดือน ก.พ.จนถึง มิ.ย.